



ĐIỂM NHẤN

- Người Đàn Bà Đẹp, một biểu tượng Vạn Năng ở trung tâm các guồng quay, sẽ kích hoạt các tính năng độc nhất
- Vận Động Viên nhân bản cả một guồng quay, Doanh Nhân chuyển đổi với hệ số x3, Nhạc Công kích hoạt lượt quay lại
- Cocktail Ngắn biến thành Vạn Năng, Cocktail Dài là Siêu Vạn Năng bao phủ toàn bộ guồng quay

Red Tiger xin giới thiệu: Lãng Mạn Lúc Nửa Đêm

Bạn có từng thắc mắc bầu không khí trong một quán bar piano mờ ảo vào đêm muộn là thế nào? Bầu không khí với một sự ngọt ngào nhẹ nhàng quán quanh bạn, còn tiếng nhạc cổ điển dịu êm ở sảnh vang vọng trong đầu bạn.

Gặp gỡ Người Đàn Bà Đẹp, Vận Động Viên, Doanh Nhân và Nhạc Công – mỗi cái đều có tính năng mở ra. Kích hoạt Lượt Quay Miễn Phí khi quay được 2 biểu tượng đàn ông ở hai bên Người Đàn Bà Đẹp luôn ở guồng quay chính giữa. Phía trên các guồng quay, 2 bảng hiệu đèn neon hiển thị Khuyến Mãi Cocktail và Khuyến Mãi Hệ Số sẽ thay đổi ngẫu nhiên trên mỗi lượt quay, qua đó tác động đến tất cả các scatter Bình Lắc xuất hiện trong lượt quay đó. Mua Tính Năng cho bạn chọn từ Vạn Năng Bình Lắc, Lãng Mạn hoặc Lượt Quay Miễn Phí.

Điều chưa biết có sức cám dỗ, cứ mỗi bước, bạn sẽ thấy mình ngày càng bị thu hút vào một bầu không khí bí ẩn. Lãng Mạn Nửa Đêm là nơi thời gian trôi chậm lại, cho phép bạn nhấm nháp điều bí ẩn mở ra với từng thời điểm trôi qua!

THÔNG TIN CHUNG

Guồng quay x Hàng	5 x 3
Đường Thắng	20
Tiền Thắng Tối Đa	4.082x
Biến động	2/5 (Thấp – Vừa)
Tần Suất Trúng	5/5 (Cao)
Tiền Cược Tối Thiểu	€/£/\$ 0,10
Tiền Cược Tối Đa	€/£/\$ 20
Tính năng	7 (Người Đàn Bà Đẹp, Vận Động Viên, Doanh Nhân, Nhạc Công, Bình Lắc và Khuyến Mãi, Lượt Quay Miễn Phí & Mua Tính Năng)
Tùy chọn RTP không jackpot	90,76%, 92,78%, 94,66%, 95,70%, 95,68%
Tùy chọn RTP có jackpot	90,17%, 90,78%, 92,80%, 94,71%

TÍNH NĂNG TRÒ CHƠI

Nhân Vật Chính



Người Phụ Nữ Đẹp: Vạn Năng chậm chậm ở trung tâm các guồng quay. Khi bạn quay được biểu tượng đàn ông – Vận Động Viên, Doanh Nhân hoặc Nhạc Công – những tính năng độc đáo sẽ triển khai. Ngoài ra, nếu bạn quay được 2 biểu tượng đàn ông ở hai bên Người Đàn Bà Đẹp, thì Lượt Quay Miễn Phí kích hoạt.

Vận Động Viên: Kích hoạt khi một Vận Động Viên xuất hiện ở một trong hai bên Người Đàn Bà Đẹp, mà không có người đàn ông nào khác ở bên đối diện. Nếu Vận Động Viên xuất hiện ở khung giữa, tất cả biểu tượng Vận Động Viên ở trên các guồng quay sẽ thành Vạn Năng, số 1 ở trong khung sẽ tự nhân bản chính nó theo chiều dọc.



Doanh Nhân: Kích hoạt khi một Doanh Nhân xuất hiện ở một trong hai bên Người Đàn Bà Đẹp, mà không có người đàn ông nào khác ở bên đối diện. Nó biến tất cả biểu tượng Doanh Nhân thành Vạn Năng, mỗi cái có hệ số thắng x3. Hệ số này áp dụng cho tất cả dòng thắng liên quan. Nếu có nhiều Doanh Nhân nằm trong chiến thắng, chỉ áp dụng 1 hệ số. Nếu Vạn Năng Doanh Nhân và Vạn Năng Cocktail có hệ số đều nằm trong chiến thắng, hệ số của các biểu tượng này nhân với nhau.



Nhạc Công: Kích hoạt khi một Nhạc Công xuất hiện ở một trong hai bên Người Đàn Bà Đẹp, mà không có người đàn ông nào khác ở bên đối diện. Tất cả biểu tượng Nhạc Công trở thành Vạn Năng và nếu không có chiến thắng, tất cả Vạn Năng giữ nguyên, kích hoạt một lượt quay lại đảm bảo có vạn năng. Lượt quay lại tiếp tục cho đến khi hình thành chiến thắng, Vạn Năng mới cũng giữ nguyên. Trong lượt quay lại, Khuyến Mãi Cocktail luôn hiện ra một ly cao. Nếu có Vạn Năng Cocktail 1x1, chúng biến thành Siêu Vạn Năng Cocktail 1x3. Khuyến Mãi Hệ Số sẽ giữ nguyên trong suốt các lượt quay lại.



Bình Lắc & Khuyến Mãi

Ở phía trên các guồng quay, 2 bảng hiệu neon hiển thị Khuyến Mãi Cocktail và Hệ Số. Những khuyến mãi này thay đổi ngẫu nhiên ở từng lượt quay, ảnh hưởng đến tất cả scatter Bình Lắc xuất hiện trong lượt quay đó.

Cocktail Ngắn: Khi một khuyến mãi Cocktail Ngắn đang xuất hiện, scatter Bình Lắc xuất hiện sẽ biến thành Vạn Năng. Khuyến Mãi Hệ Số cũng sẽ cộng thêm hệ số.

Cocktail Dài: Khi một khuyến mãi Cocktail Dài đang xuất hiện, scatter Bình Lắc xuất hiện sẽ biến thành Siêu Vạn Năng 1x3 bao phủ toàn bộ guồng quay. Khuyến Mãi Hệ Số cũng sẽ cộng thêm hệ số.

Khuyến Mãi Hệ Số hiển thị x1, x2, x3, x5 hoặc x10. Nếu nhiều hơn x1, nó sẽ tăng cường tất cả Vạn Năng Cocktail biến đổi bằng Bình Lắc. Hệ số này tính tất cả dòng thắng có Vạn Năng Cocktail kèm hệ số. Nếu nhiều Vạn Năng Cocktail kèm hệ số nằm trong chiến thắng, chỉ 1 trong các hệ số mới ảnh hưởng đến tổng tiền thắng.



Lượt Quay Miễn Phí

Thưởng 10 lượt quay miễn phí khi quay được 2 biểu tượng người đàn ông ở một trong hai bên của Người Đàn Bà Đẹp. Thưởng thêm 10 lượt quay trong Lượt Quay Miễn Phí nếu một bộ 2 biểu tượng người đàn ông khác xuất hiện ở khung giữa. Trong suốt vòng thưởng, Khuyến Mãi Cocktail luôn hiện ra Cocktail Dài.

Mua Tính Năng

- Vạn Năng Bình Lắc:** Quay được ít nhất 1 Bình Lắc trong lượt quay và biến nó thành Cocktail Dài hoặc Ngắn để nhận 4x tiền cược.
- Lãng Mạn:** Quay được bất kỳ biểu tượng người đàn ông nào bên trái hoặc bên phải Người Đàn Bà Đẹp và kích hoạt tính năng tương ứng để nhận 10x tiền cược.
- Lượt Quay Miễn Phí:** Quay được bất kỳ biểu tượng người đàn ông ở cả hai bên của Người Đàn Bà Đẹp và vào vòng thưởng để nhận 50x tiền cược.

ID TRÒ CHƠI & RTP

PC + DI ĐỘNG

ID Trò Chơi	Ghi chú	Kiểu Trò Chơi OSS	ID OSS	RTP
MidnightRomance	Tùy chọn RTP không jackpot	midnightromance	midnightromance0	90,76%, 92,78%, 94,66%, 95,70%, 95,68%
MidnightRomance	Tùy chọn RTP có jackpot	midnightromance	midnightromance0	90,17%, 90,78%, 92,80%, 94,71%

Lũy Tiến Jackpot

1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%

Giới thiệu về Jackpot Red Tiger

Cũng như tất cả các trò quay số khác của Red Tiger, Lãng Mạn Nửa Đêm có thể có hoặc không có jackpot Red Tiger. Nếu chọn phiên bản jackpot của trò chơi gốc, phiên bản đó phải đi kèm với lũy tiến jackpot để đạt được tỷ lệ RTP tổng thể cuối cùng của trò chơi. Ví dụ, ghép ván gốc có jackpot đạt chứng nhận tỷ lệ RTP 90,17% với lũy tiến jackpot 1% sẽ cho ra tỷ lệ RTP tổng thể là 91,17%. Tỷ lệ RTP của lũy tiến jackpot là 100%.

Tải gói quảng cáo đầy đủ: [TAI ĐÂY](#)